

Ia H'Drai, ngày 21 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO

Công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện 06 tháng đầu năm 2022

Thực hiện Hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác xây dựng Chính quyền và Quy chế phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện xin thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2022 tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN:

1. Công tác tham gia xây dựng, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững", "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phát huy được nội lực của Nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.

- Trong 06 tháng đầu năm Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững" trên địa bàn huyện Ia H'Drai và tổ chức tập huấn, kiểm tra kết quả việc triển khai Cuộc vận động năm 2022 tại 03 xã...

- Hướng dẫn Mặt trận các xã phối hợp với các tổ chức thành viên cùng cấp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân Nhâm dần năm 2022¹. Tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước²... bằng nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

¹ Hướng dẫn số 11/HD-MTTQ-BTT, ngày 28/01/2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về hướng dẫn tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong 6 tháng đầu năm 2022.

² Như Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/1930 - 03/02/2022; Giỗ tổ Hùng vương 10/3; Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước và ngày Quốc tế lao động 01/5; Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 kỷ niệm 07 năm thành lập huyện Ia H'Drai (11/03/2015-11/03/2022), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2022; Ngày Quốc tế thiếu nhi 01/06...

- Phối hợp với các đoàn thể, chính quyền nắm tình hình Nhân dân, nhất là những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền xem xét giải quyết, tạo đồng thuận xã hội; đồng thời tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Công tác tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử:

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri của các đại biểu dân cử trước và sau mỗi kỳ họp của HĐND các cấp theo quy định. 06 tháng đầu năm 2022 đã phối hợp tổ chức 06 buổi Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện, xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 (tại 3 xã), có trên 450 lượt cử tri tham dự và có 29 lượt ý kiến, kiến nghị. Nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri tập trung ở một số lĩnh vực như đất đai, môi trường, điện, nước, giao thông đi lại, Hỗ trợ Nhà Đại đoàn kết vay vốn sản xuất..., Trong đó có 02 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong 27 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, xã đã trả lời, giải đáp thỏa đáng trực tiếp tại hội nghị còn lại một số ý kiến, kiến nghị chưa trả lời tại hội nghị các vị đại biểu tiếp thu và đề nghị các ngành, các cấp có thẩm quyền trả lời bằng văn bản gửi đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo quy định.

3. Công tác giám sát và phản biện xã hội:

- Công tác giám sát, phản biện xã hội được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã chú trọng triển khai thực hiện. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp góp ý phản biện bằng văn bản về tham gia xây dựng các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư như: Dự án cấp nước sạch; các công trình thủy lợi, phản biện chương trình sách giáo khoa địa phương... qua đó đề nghị điều chỉnh, bổ sung những chủ trương, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, tạo sự đồng thuận xã hội. Tham dự đầy đủ các kỳ họp, cuộc họp của HĐND, Thường trực HĐND và UBND huyện. Tham gia ý kiến vào các dự thảo Nghị quyết của HĐND, kế hoạch của UBND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Sau các Hội nghị tiếp xúc cử tri 03 cấp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đều có Báo cáo tổng hợp ý kiến đề xuất, kiến nghị của cử tri gửi HĐND huyện và các ngành chức năng xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền. Ngoài ra, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia các đợt giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND và hai Ban của HĐND huyện.

- Tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XII, sau kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XI nhiệm kỳ 2021 - 2026, một số đại biểu HĐND còn vắng mặt, vì lý do tham dự lớp bồi dưỡng Đại biểu HĐND cấp huyện tại tỉnh Kon Tum. Các vị đại biểu HĐND các cấp dự hội nghị đã thể hiện trách nhiệm của mình trước cử tri thông qua việc tham dự các buổi tiếp xúc cử tri, chuẩn bị nội dung giải trình và tiếp thu những vấn đề, ý kiến mà cử tri quan tâm. Nhiều vấn đề kiến nghị chính đáng của cử tri đã được đại biểu HĐND các cấp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời, thỏa đáng.

4. Công tác tiếp dân và giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong 6 tháng đầu năm 2022 tổng số đơn đã tiếp nhận trên địa bàn huyện: 04 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nội dung liên quan đến đất đai; Trong đó: (02 đơn khiếu nại, 02 đơn kiến nghị, phản ánh). Ủy ban nhân dân huyện đã giải quyết và trả lời công dân kịp thời, đúng quy định.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022

1. Tiếp tục chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có hiệu quả Cuộc vận động “*Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững*” trên địa bàn huyện 6 tháng cuối năm 2022.
2. Xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã liên quan đến các tiêu chí nông thôn mới năm trên địa bàn huyện.
3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, phản biện các nội dung tại Công văn số 08/UBND-TH ngày 04/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai về việc đăng ký giám sát, phản biện năm 2022.
4. Tổ chức Tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” năm 2022; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/2022); tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư.
5. Tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp của Quốc hội và HĐND các cấp; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân báo cáo tại kỳ họp HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.
6. Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2022.

Trên đây là thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện rất mong sự đóng góp của quý vị đại biểu.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- TTHĐND, UBND huyện;
- Lưu: VP UBMTTQVN huyện.



Nguyễn Xuân Thái

